



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๗

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ฉะปะป.ลีมง.ด.อาจารย์ 'ภาวิช'เร่งหาทางเยียวยา

นายภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษา
รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีทีกลุ่ม
ตัวแทนข้าราชการอาจารย์และเจ้าหน้าที่
สังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 5 แห่ง ยื่น
หนังสือถึง รมว.ศึกษาธิการ โดยเรียก
ร้องขอให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ให้เท่ากับครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมกับข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ และขอจัดทำแท่งเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้เป็นเอกเทศ ไม่ต้องอิงแท่งเงินเดือน
ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่
พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นรัฐบาล
ได้ขึ้นเงินเดือนครูประถมและมัธยม 8%
แต่ไม่ได้ขึ้นถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยและ
ต่อมา ครูได้ปรับเพิ่มเหมือนกับข้าราชการ
อื่นๆ อีก 5% ตามมติคณะรัฐมนตรี
(ครม.) เท่ากับว่า ครูสังกัด สพฐ. ได้รับ
การปรับขึ้นเงินเดือนถึง 13% ซึ่งถือเป็น
ความไม่เท่าเทียม ขณะเดียวกัน หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ก็ไม่ได้ช่วย

แก้ปัญหาเท่าที่ควร

“ข้อเสนอขอแยกแท่งเงินเดือนของ
ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ออก
จากบัญชีเงินเดือนของ ก.พ. นั้น ยังไม่
แน่ใจ จะต้องศึกษาให้ชัดเจนว่าสามารถ
ดำเนินการได้หรือไม่ ขณะเดียวกัน ต้อง
ศึกษาแนวทางการดำเนินงานปรับเพิ่ม
เงินเดือนข้าราชการครูฯ จากสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่ามีแนวปฏิบัติ
อย่างไร ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ หาก
พบว่ามีความไม่เป็นธรรมก็ต้องแก้ไข ซึ่ง
ผมเชื่อว่ารัฐบาลยินดีให้ความช่วยเหลือ”
นายภาวิช กล่าว

นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการ
บดี มศว.กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2524 เป็นต้น
มา รัฐบาลไม่ส่งอัตราข้าราชการให้มหา
วิทยาลัย แต่คืนอัตราเกษียณมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยแทน ทำให้มหา
วิทยาลัยมีจำนวนพนักงานประมาณ 50%
ข้าราชการ 25% ส่วนที่เหลืออีก 25%
เป็นบุคลากรประเภทอื่นๆ เช่น ลูกจ้าง
ซึ่งส่วนตัวเห็นว่า รัฐบาลควรดูแลให้
เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้ง
ระบบ

